



วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2553

ซีไรซ์เตือนไทยปรับราคาข้าว เสี่ยงสูญเสียตลาดแอฟริกา

นายมิเกล ลิมา ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซีไรซ์ แห่งสวีตเซอร์แลนด์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการส่งออกข้าว กล่าวผ่านสำนักข่าวอินเตอร์เพรสเซอร์วิส ว่า รัฐบาลบางประเทศในเอเชียกำลังพิจารณาปรับขึ้นราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ เช่น ในประเทศไทย ซึ่งประชากร 80% ทำงานในภาคการเกษตรและเป็นฐานเสี่ยงสำคัญทางการเมือง โดยเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ คือ ต่างชาติเลื่อนเวลาซื้อเนื่องจากหวังว่าราคาจะปรับตัวลง

นายลิมา ซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าข้าวในแอฟริกามา 25 ปี เตือนว่า ประเทศผู้ผลิตข้าวหลักในประเทศในแอฟริกาที่เป็นผู้ซื้อรายสำคัญ ประชาชนในประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีเงินใช้จ่ายมากนัก พวกเขาอาจเลิกรับประทานข้าวหากราคาแพงเกินไป และขณะนี้เริ่มมีการรับประทานอาหารชนิดอื่นแทนบ้างแล้ว เช่น มันสำปะหลัง ลูกเดือย และอาจจะไม่หวนกลับไปรับประทานข้าวอีก เพราะลูกเดือยมีราคาถูกกว่ามาก

นายโมเสส อาเดวูยี เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบทของไนจีเรีย เห็นพ้องกับนายลิมา และเตือนว่า หากราคาข้าวแพงมากเหมือนในปี 2550 และ 2551 ผู้บริโภคชาวไนจีเรียอาจเลิกรับประทานอาหารชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด ลูกเดือย มันสำปะหลัง ถั่ว มันเทศ และกล้วย ซึ่งไนจีเรียและประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา มีอาหารเหล่านี้จำนวนมากขณะที่รัฐบาลไนจีเรียต้องการเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของโรงสีข้าวให้ดีขึ้น ซึ่งเขาเห็นว่าประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาที่ปลูกข้าวได้ ก็ควรพัฒนาเรื่องนี้เช่นกัน

นายอาเดวูยี กล่าวว่า ราคาข้าวปรับตัวลงเมื่อปีที่แล้ว แต่ปัจจุบัน ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินซื้อข้าวในราคาประมาณ 450 ดอลลาร์ต่อ 50 กิโลกรัม ส่วนเมื่อปี 2550-2551 ราคาข้าวพุ่งขึ้นอยู่ที่ 900 ดอลลาร์ ซึ่งหากราคาข้าวไทยแพงมากเกินไป ก็จะต้องลดการพึ่งพาข้าวจากตะวันออกไกล

ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลไทยระบุว่า ประเทศในแอฟริกาซื้อข้าวจากไทย 1.4 ล้านตันในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ขณะที่ยอดซื้อช่วงเดียวกันในปีที่แล้วมีระดับเกือบ 2 ล้านตัน

ส่วนข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ชี้ว่า ราคาข้าวโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 217% ระหว่างปี 2549-2551 โดยราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,038 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนพ.ค.2551

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

สศก.ผวาแห่ปลูกข้าวเหนียวป้อนจีนจุดราคาร่วง

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการที่จีนมีการจัดงานเวสต์เอ็กซีโปต่อเนื่องกันหลายเดือน ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าข้าวเหนียวจำนวนมาก เพื่อผลิตสุร่าจำหน่าย ส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะขณะนี้ประมาณตันละ 14,500-16,500 บาท สูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิ ที่มีราคาประมาณตันละ 13,000-14,500 บาท

ทั้งนี้จากสถานการณ์ราคาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ ที่ชาวนาจะหันไปปลูกข้าวเหนียวมากขึ้น แทนการปลูกข้าวหอมมะลิในฤดูกาลผลิตปี 2553/2554 และทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิตดลงในปีหน้า ซึ่งเกษตรกรที่จะหัน

มาปลูกข้าวเหนียวต้องตัดสินใจให้รอบคอบ เพราะเกรงว่าราคาที่พุ่งสูงขึ้นจะไม่มีเสถียรภาพ และเป็นไปได้ที่ราคาจะลดต่ำลงในเร็วๆ นี้ เมื่อความต้องการในจีนลดลงประกอบกับการผลิตข้าวเหนียวของไทย ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการบริโภค เหลือขายเป็นส่วนน้อย การผลิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จะส่งผลให้ราคาตกต่ำได้

อย่างไรก็ตามราคาข้าวเหนียวที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นโอกาสของรัฐบาลในการระบายข้าวเหนียวในสต็อก ที่จะไม่ีผลกระทบบกกับเกษตรกรเพราะไม่มีผลผลิตข้าวอยู่ในมือแล้ว

"สต็อกข้าวของรัฐบาลจะเป็นอุปสรรคต่อราคาข้าวในปีหน้ามาก เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าข้าวส่วนใหญ่ รัฐบาลปริมาณข้าวในสต็อก และจะมีการเก็บช่วงเวลารับซื้อข้าวของไทย เมื่อราคาข้าวเริ่มสูงขึ้น และเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตข้าวของไทย รัฐบาลควรรหาช่องทางระบายสต็อกบางส่วน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า" นายอภิชาติ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ข้าวในขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศให้ปลูกข้าวนาปี 2553/2554 อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้าไปเล็กน้อยต่อการปลูกข้าวไวแสง เช่นข้าวหอมมะลิ ข้าว กข.6 ที่การออกรวงจะไม่ทันต่อช่วงแสง จะเป็นผลให้รวงข้าวลีบ ผลผลิตต่อไร่จะต่ำลง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่การผลิตข้าวนาปีมากที่สุด ดังนั้น สศก.จะออกสำรวจพื้นที่ปลูกอีกครั้ง เพื่อประเมินผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปีหน้า

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าผลผลิตข้าวจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรบางส่วน เร่งดำเนินการไปก่อนแล้ว คาดว่าจะข้าวนาปี 2553/2554 จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือ 23 ล้านตันข้าวเปลือก **ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

พรทิวากรมต.เวียดนามฮั้วค้ำข้าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20-27 ส.ค.นี้ จะหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของเวียดนาม ถึงแนวคิดการจัดตั้งบริษัทร่วมมือการค้าข้าวอาเซียน เพื่อยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีของลาวและกัมพูชาเสนอให้ไทยและเวียดนามนำร่องความร่วมมือดังกล่าว เพราะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวสำคัญของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดเกินครึ่ง

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2553/54 โดยกำหนดราคาประกันข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,300 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเดิมตันละ 9,500 บาท ซึ่งราคาประกันอาจจะปรับเพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

พร้อมกันนี้ จะเสนอขออนุมัติการจัดทำมาตรการแทรกแซงข้าวเปลือกกรณีที่มีปัญหาราคาตกต่ำ เพื่อที่กระทรวงพาณิชย์จะได้ดำเนินการได้ทันที เช่น การตั้งโต๊ะรับซื้อ เพราะหากไม่มีมาตรการรองรับไว้ เมื่อข้าวราคาตกอาจจะมีปัญหาได้

ขณะเดียวกัน จะขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การประกันรายได้ของเกษตรกร ที่เดิมกำหนดให้มีสิทธิเข้าโครงการได้ครอบครัวละ 25 ตัน ซึ่งอาจจะมีการปรับเพิ่มปริมาณ เพราะขณะนี้ครอบครัวของเกษตรกรขยายตัวจากเดิม 4 แสนครัวเรือน เพิ่มเป็น 8 แสนครัวเรือน

นายยรรยง กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกของรัฐบาล ได้มีมติให้โรงสีที่รับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ปริมาณ 1.43 แสนตันข้าวเปลือก ใน 21 จังหวัด ให้ทำการสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร เงื่อนไขคือ โรงสีที่รับซื้อข้าว

ไว้ตั้งแต่ 1,000 ตันขึ้นไป ให้สีแปรสภาพได้ 30% ส่งมอบภายใน 7 วัน และห้ามเปลี่ยนชนิดข้าวที่สีแปรสภาพในการส่งมอบ ส่วนโรงสีที่รับซื้อข้าวต่ำกว่า 1,000 ตัน ไม่ให้สีแปรสภาพ และให้เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้เช่นเดิม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้จะเดินทางไปเยือนจีน วัตถุประสงค์ก็เพื่อหารือกับหน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของจีนที่กรุงปักกิ่ง เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดเครื่องหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นตราของกรมการค้าต่างประเทศที่ถูกละเมิดในจีน โดยจะขอความร่วมมือให้รัฐบาลจีนปราบปรามการละเมิดอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ไทยทำกับจีนไว้ก่อนหน้านี้ ในส่วนของคดีความนั้นกรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ประกอบการในจีนที่ละเมิดเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสนับสนุนให้จดทะเบียนคุ้มครองข้าวและผลิตภัณฑ์ไทยที่ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ จัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายประสานงานหรือจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ติดตาม และเฝ้าระวังต่างชาตินำข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่อยู่ในความคุ้มครองของส่วนราชการไทยไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ รวมทั้งจัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายดำเนินการแก้ปัญหาหรือฟ้องร้องหากมีการละเมิด รวมทั้งจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดท่าทีการเจรจาของไทยเรื่องการคุ้มครอง

สำหรับหน่วยงานที่จะร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ การส่งเสริมการส่งออก กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ และ ภาคเอกชน เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง มูลนิธิชีววิถี เป็นต้น

ที่มา ครอบคลุมข่าวช่อง 3

แก๊งแมวน้ำขึ้นบกจากข้าวหอมมะลิ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้กลุ่มมิจอาชีพที่เคยตระเวนโจรกรรมสินค้าทางน้ำ ที่ถูกต้องสมญานามว่าแก๊งแมวน้ำที่ลักลอบจากเรือลำเลียงสินค้าขณะขนส่งไปขึ้นเรือใหญ่เพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ยังปราบไม่หมดไม่สิ้นนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจรกรรมแนวใหม่ จากทางน้ำมาเป็นทางบก ที่เรียกว่า "แก๊งคอนเทนเนอร์" โดยขณะนี้ทางสมาคมได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกว่า สินค้าข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่มีราคาแพงที่สุด ได้ตกเป็นเป้าหมายใหม่ โดยสินค้าได้ประสบการสูญหายมากที่สุด โดยเฉพาะในเส้นทางก่อนถึงท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล ดูแลยากและไม่ทั่วถึง

สำหรับวิธีการที่แก๊งโจรกรรมกลุ่มนี้ใช้ คือ หลังจากที่มีผู้ส่งออกและเจ้าหน้าที่บริษัทตัวแทนลูกค้า รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าครบเรียบร้อยแล้วที่หน้าโกดัง จะขนส่งสินค้าทางรถคอนเทนเนอร์ เพื่อนำไปลงเรือขนส่งไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งในระหว่างเส้นทางการขนส่งทางรถ โจรกลุ่มนี้ไม่ทราบว่าจะขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างไร ทั้งที่ซิลตะกั่วที่ล็อกปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ยังอยู่ โดยไม่ได้มีร่องรอยจัดแฉแต่อย่างใด ขณะที่น้ำหนักตู้ก็ยังไม่ผิดปกตินัก เพราะแก๊งนี้จะใช้วิธีลักเพียงแค่ 3-4 ตัน จากน้ำหนักรวมประมาณ 20 ตัน จึงทำให้น้ำหนักหายไปไม่มากนัก เวลาขนถ่ายสินค้าจากรถขึ้นเรือจึงไม่ผิดสังเกต

สำหรับสินค้าที่ถูกโจรกรรมมากที่สุดในช่วงเวลานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ เพราะราคาแพง และข้าวส่วนใหญ่ที่หายจะบรรจุเป็นแพ็คเกจ ๑ ขนาดประมาณ 10 หรือ 5 กิโลกรัม คาดว่าหลังจากที่ขโมยไปแล้วแก๊งเหล่านี้ จะนำไปตัดถุงแล้วเทกองขายให้กับยี่ปั้วชาปั้ว

"แก๊งโจรกรรมข้าวกลุ่มนี้มีวิธีการที่แยบยลมาก สามารถขนข้าวออกจากตู้คอนเทนเนอร์ไปได้ โดยไม่ทราบเลยว่ามีการ์ดแ่งหรือใช้วิธีไหน กว่าจะรู้ว่าสินค้าหายก็เมื่อถึงมือผู้รับปลายทางเรียบร้อยแล้ว ส่วนมูลค่าความเสียหายรวมแล้วหลายล้านบาท"

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ขบวนการโจรกรรมข้าวกลับมาอีกครั้ง และเริ่มมีความรุนแรงขึ้นอีก อาจเป็นเพราะข้าวหอมมะลิราคาแพง ราคาตลาดโลกติดตัวสูงถึงตันละกว่า 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ล่าสุดทางสมาคมได้เตรียมส่งหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อขอความช่วยเหลือให้จับกลุ่มแก๊งดังกล่าว ซึ่งในการประชุมของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครั้งล่าสุด เมื่อ 28 กรกฎาคม 2553 มีสมาชิกได้ร้องเรียนว่า ได้รับความเสียหายแล้วประมาณ 10 ราย ดังนั้น หากปล่อยให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การส่งออกข้าวไทยได้ อีกทั้งอาจเป็นการซ้ำเติมการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง ที่ยังขยายตัวได้ไม่ดีนักให้แย่ลงไปอีก

อนึ่ง สินค้าข้าวหอมมะลิซึ่งมีราคาสูง การส่งออกนิยมใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนข้าวขาวจะขนส่งโดยเรือลำเลียงไปขึ้นเรือใหญ่ เพราะราคาไม่แพงมาก แต่ก็มีกับประสบกับปัญหาถูกโจรกรรมจากแก๊งแมน้ำนายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ กล่าวว่า บริษัทถือเป็นผู้เสียหายรายล่าสุด โดยสินค้าที่สูญหายยังไม่แน่ใจว่าถูกโจรกรรมระหว่างการส่งทางรถลากคอนเทนเนอร์ไปลงเรือใหญ่ เพื่อขนส่งไปยังประเทศปลายทาง หรือสูญหายระหว่างที่เรือขนส่งวิ่งอยู่กลางทะเล หรือนานาน้ำของประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตามจากการที่สินค้าถูกโจรกรรม มีผลให้จำนวนสินค้าเมื่อถึงปลายทางไม่ครบตามจำนวน โดยล่าสุดหนักข้อมากขึ้น เพราะสินค้าข้าวบางตู้มีน้ำหนักรวม 20 ตัน สินค้าหายไปถึง 5 ตันหรือหายไป 25% ทั้งนี้ความเสียหายทั้งหมดของบริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

"ช่วงหลังมานี้สินค้าข้าวของบริษัท ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว รวมถึงข้าวหนึ่งส่งออก ถูกโจรกรรมหลายครั้ง ทั้งที่ต้นทางจากโรงงานและจากท่าเรือ ได้มีการซึลตู้ป้องกันอย่างดี แต่ปรากฏพอถึงปลายทาง ลูกค้ำร้องเรียนมาว่าสินค้าไม่ครบ ซึ่งแม้บริษัทประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และไปเคลมเอากับสายเดินเรือ แต่ลูกค้ำก็ต้องมาสอบถามเรา ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไร ทำให้ชื่อเสียงของผู้ส่งออกไทยในภาพรวมได้รับความเสียหาย ซึ่งสินค้าข้าวอาจมีราคาไม่สูงมาก แต่หากเป็นสินค้าอาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ซึ่งมีราคาแพงความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากกว่าเราเยอะ"

นายสุเมธกล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นแม้ต้นทางบริษัทได้ป้องกัน โดยแพ็คเกจตามจำนวน และซึลตู้คอนเทนเนอร์ดีทุกอย่าง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันสินค้าสูญหายจากการถูกโจรกรรมระหว่างทางได้ จึงอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ช่วยสอดส่องดูแลและปราบปรามอย่างเร่งด่วน

ด้านนางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หนึ่งในผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทเคยถูกโจรกรรมข้าวหอมมะลิหลายครั้ง ครั้งละเป็นตัน ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบเป็นฝีมือของแก๊งคอนเทนเนอร์ โดยมีคนขับรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกับพวก ขโมยสินค้าออกจากตู้เพื่อนำไปขายต่อ เพราะข้าวหอมมะลิมีราคาดี ราคาขายปลีกตกกิโลกรัมละ 30-40 บาท ในบางกรณีได้ให้ลูกน้องติดตามความผิดปกติของคนขับรถ ทำให้พบการกระทำผิด และสามารถแจ้งตำรวจดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทเจ้าของรถหัวลากได้แสดงความรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานบริษัท อุทัย โปรติวส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นอีกหนึ่งรายที่ประสบปัญหานี้ โดยแก๊งโจรกรรมกลุ่มนี้จะมีเป็นช่วง ๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าวราคาแพง หรือสภาพเศรษฐกิจไม่ดีแต่

อย่างไร ส่วนมูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งจะหายไป 2-3 ตัน จากน้ำหนักรวมประมาณ 21 ตัน คิดเป็น 10 % ซึ่งถือว่าเสียหายมาก ข้าวที่หายไปไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างทางการขนส่งออกทางรถจากโกดังไปท่าเรือ หรือรถจอดอยู่ในลานก่อนที่จะขนขึ้นเรือ ซึ่งพวกนี้จะทำงานเป็นขบวนการ กว่าจะทราบว่ามีสินค้าไม่ครบก็ถึงปลายทางผู้รับเรียบร้อยแล้ว โดยทางลูกค้าจะแจ้งมาให้ทราบ ซึ่งทางบริษัทเคยไปแจ้งเพื่อเคลมประกัน แต่บริษัทประกันก็ตั้งแง่เพราะตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ถูกมัดแน่น หรือเกิดความเสียหายอย่างไร

"หลังข้าวหาย บริษัทได้ป้องกันลูกค้าเสียความรู้สึก โดยไม่คิดเงินในส่วนที่สินค้าไม่ครบ จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ เพราะอาจทำให้เสียลูกค้าไปเลย ปัจจุบันแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าว ไม่เคยถูกจับได้เลย นับวันยิ่งกระทำการอุกอาจมากขึ้นเรื่อย ๆ"

ขณะที่นายสามารถ หวังวานิช ผู้จัดการฝ่ายเรือลำเลียงอาวุโส บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด กล่าวถึงแก๊งตู้คอนเทนเนอร์กลุ่มนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่หากมีจริง คนขับรถจะต้องรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการดังกล่าวนี้ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาจะต้องติดตั้งระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม(จีพีเอส) เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งของรถ ว่าขับอยู่ในเส้นทางหรือไม่ หรือถ้าหากหยุดรถเป็นเวลานาน โดยอ้างว่ารถเสีย จะต้องสังเกตว่ารถที่เสียในเส้นทางหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ส่งออกควรติดระบบสัญญาณกันขโมยไว้ที่ประตูล็อกคอนเทนเนอร์ เหมือนกันขโมยรถยนต์ ซึ่ง 2 วิธีการดังกล่าวอย่างน้อยจะทำให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นำสินค้าออกไปได้ยากขึ้น

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) เตรียมที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเป้าหมายการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 6-6.2 ล้านตันเป็น 6.4-6.5 ล้านตัน เนื่องจากทิศทางการส่งออกสดใสรวมถึงความต้องการข้าวจากบังคลาเทศ โดยคาดว่าในไตรมาส 3 จะส่งออกข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน และในไตรมาส 4 อีกประมาณ 1.3 ล้านตัน ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรก เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวล่วงหน้าไปแล้วประมาณ 5.835 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้ก็ได้มีการทำสัญญาขายข้าวได้เพิ่มรวมเป็น 6.2 ล้านตันซึ่งครบตามเป้าหมายเดิมแล้ว

ทางด้านนาย Le Viet Hai ผู้อำนวยการของบริษัท Can Tho City's Mekong Joint-Stock Co. ได้ระบุว่าทางการอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวเลขผลผลิตข้าวเพื่อให้เพียงพอกับการส่งออก ซึ่งหากสามารถผลิตข้าวได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะส่งออกได้ถึง 6.5-7 ล้านตัน

เมื่อเดือนที่แล้ว เวียดนามเพิ่งจะเจรจาขายข้าวให้บังคลาเทศได้จำนวนหนึ่ง และในเร็ว ๆ นี้ บริษัท Vinafood 2 (The Viet Nam Southern Food Corporation) จะเริ่มการเจรจาเพื่อขายข้าว 220,000 ตันให้แก่บังคลาเทศ หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาขายข้าวจำนวน 178,000 ตันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพข้าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ในบังคลาเทศเปิดเผยว่า บังคลาเทศจะนำเข้าข้าว 100,000 ตันจากเวียดนาม ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐที่ราคา 389 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวสำรองของประเทศ ซึ่งได้ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับเพิ่มขึ้นจาก 305 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. มาอยู่ที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ในขณะที่ข้าว 5% ก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทางด้านนาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหาร (secretary general of Vietnam Food Association; VFA) กล่าวถึงกรณีที่ต้องการอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippines' National Food Authority) ได้ขอให้เวียดนามเลื่อนการส่งมอบข้าวออกไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. ศกนี้ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ

ส่งออกข้าวในปีที่คาดว่าจะส่งออกได้มากกว่า 6 ล้านตัน พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมามีฟิลิปปินส์ได้ประมูลซื้อข้าวเร็วกว่าปกติ และซื้อในปริมาณมากจึงทำให้มีข้าวในคลังของ NFA คงเหลือเป็นจำนวนมากเกินความต้องการ ทั้งนี้ เวียดนามประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้ว และมีกำหนดส่งมอบในปีนี้เป็นจำนวนกว่า 1.6 ล้านตัน แต่มีการส่งมอบแล้วเพียง 150,000-200,000 ตัน เท่านั้น

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 2553 มีจำนวน 628,468 ตัน มูลค่า 253.457 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 443,381 ตัน มูลค่า 175.626 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 6 ส.ค. 2553 มีจำนวน 4,093,185 ตัน มูลค่า 1.728 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 4,162,499 ตัน มูลค่า 1.706 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่า ในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมามีเวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 603,110 ตัน โดยเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 290,176 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 168,821 ตัน ข้าวหอมมะลิจำนวน 14,108 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวขาว 10%, 15%, 100% และข้าวเหนียว โดยมีการส่งไปยังตลาดในเอเชียจำนวน 398,437 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 135,798 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป อเมริกา เป็นต้น

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้หารือร่วมกับสมาคมอาหาร เกี่ยวกับการกำหนดโทษของบริษัทส่งออกที่ไปเสนอขายข้าวต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยอาจจะห้ามส่งออกข้าวเป็นเวลานานถึง 2 ปี

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ได้เปิดเผยว่า จีนได้ซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (summer-autumn crop rice) จากเวียดนามเป็นจำนวนรวม 600,000 ตัน แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ อย่างไรก็ตามวงการค้าไม่ได้แสดงความแปลกใจมากนัก เพราะปกติจะมีการค้าข้าวกันระหว่างจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนของ 2 ประเทศ และเมื่อจีนประสบภาวะสภาพอากาศแปรปรวนก็จะซื้อข้าวจากเวียดนาม แทนที่จะซื้อจากแหล่งอื่นในประเทศเพราะราคาข้าวของเวียดนามถูกกว่า ทั้งนี้วงการค้าระบุว่า เมื่อช่วงปลายเดือน มิ.ย. ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก มีรายงานว่ามีการหลายลำเข้ามาอรับมอบข้าวที่ทำเรือ Can Tho, Dong Thap และ An Giang เพื่อส่งไปยังประเทศจีน ต่อกรณีนี้ ดร. Tran Tien Khai จากมหาวิทยาลัย HCM City Economics University ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง และกระตุ้นให้มีการค้นหาความจริงในเรื่องดังกล่าว เพราะเขาไม่เชื่อว่าการซื้อข้าวจำนวนมากดังกล่าวไม่อาจจะเกิดขึ้นเพียงในระยะเวลาเพียง 1 เดือน

และจากกรณีดังกล่าว ได้ทำให้หลายฝ่ายเกรงว่า อาจจะทำให้เกิดความขาดแคลนข้าวในประเทศ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ณ วันที่ 5 ส.ค. เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วประมาณ 50% ในขณะที่คาดว่าข้าวที่อยู่ในมือของผู้ค้าข้าวมีประมาณ 1 ล้านตัน และนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเวียดนามจะมีผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วงจำนวนประมาณ 800,000 ตัน รวมทั้งข้าวจากกัมพูชาอีกประมาณ 1 ล้านตัน ดังนั้นจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเวียดนามเกิดความขาดแคลนข้าว

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดียได้ตกลงขายข้าว (non-basmati rice) จำนวน 300,000 ตัน และข้าวสาลีจำนวน 200,000 ตัน ให้แก่บังกลาเทศแล้ว โดยผ่านช่องทางของรัฐบาลซึ่งองค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corp of India: FCI)

จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาข้าวและส่งมอบให้ในราคามิตรภาพ ซึ่งวงการค้าคาดว่าจะอยู่ราวๆ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา เปิดเผยว่า กัมพูชากำลังมองหาแหล่งทุนจากต่างประเทศเพื่อมาลงทุนทางด้านโรงสีข้าว เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพื่อทดแทนการที่ในปัจจุบันนี้มีการส่งออกข้าวเปลือกไปยังเวียดนามเพื่อไปสีและส่งออกอีกทอดหนึ่ง

เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้เรียกร้องให้นักลงทุนต่างชาติ เน้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร รวมทั้งการจัดสร้างโรงสี เพื่อสีข้าวสำหรับส่งออก ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในกัมพูชา นอกจากนี้ก็ยังได้เตรียมแผนการที่จะเจรจากับประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่มา Riceonline.com

จีน

นายหลี่ ฉียง (Li Qiang) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shanghai JC Intelligence Co. ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนได้ประเมินในเบื้องต้นว่า ภัยพิบัติจากธรรมชาติจะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง 5 - 7% และฝายลดลง 5 - 10% ซึ่งผลผลิตที่ลดลงอาจเพิ่มแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรับมือที่ดีพอ

ในขณะที่นาย จ้าว เสี่ยวหยู่ (Zhao Xiaoyu) รองประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank; ADB) กล่าวว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่ออุปทานธัญพืช อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ผลผลิตธัญพืชในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาปริมาณลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี

ด้านเว็บไซต์ cngrain.com ซึ่งรายงานข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของปีนี้อาจมีปริมาณลดลงถึง 10% เนื่องจากอุทกภัย ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงาน ว่า อัตราเงินเฟ้อขยายตัวขึ้น 3.1% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเร็วสุดในรอบ 19 เดือน ก่อนที่อัตราการขยายตัวจะชะลอลงที่ระดับ 2.9% ในเดือนมิถุนายน

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

ญี่ปุ่น

นายมาซาฮิเกะ มุราอิ (Masachika Murai) ผู้อำนวยการกรมวางแผนนโยบายข้าว (director at the ministry's rice policy planning division) กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) กล่าวว่า กระทรวงฯ อาจระบายนข้าวที่สำรองไว้สำหรับการบริโภคในประเทศออกมาเป็นผลมาจากปริมาณข้าวสำรองที่มีอยู่เริ่มล้นระบบ โดยนับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ญี่ปุ่นมีข้าวสำรองอยู่ถึง 980,000 ตัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะนำข้าวออกมาขายถึง 700,000 ตัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิตอาหารสัตว์ ทั้งนี้การระบายนข้าวครั้งนี้ยังทำให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ท้องถิ่นที่จะต้องนำเข้าเมล็ดพืช อาทิเช่น ข้าวโพดจากต่างประเทศ

อนึ่ง ญี่ปุ่นซึ่งสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอที่จะเลี้ยงคนในประเทศได้ ขณะนี้ประสบปัญหาปริมาณข้าวสำรองล้นระบบ เพราะการบริโภคภายในประเทศลดน้อยลง ญี่ปุ่นคาดว่า ปริมาณข้าวสำรองในประเทศรวมถึงที่ภาคเอกชนมีเก็บอยู่นั้น จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 3.24 ล้านตันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2553

นายทาคาคิ ชิเกโมโตะ (Takaki Shigemoto) นักวิเคราะห์จาก JSC corp. ในกรุงโตเกียวมองว่า การระบายข้าวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาค่าถาวร ทาง การควรงส่งเสริมให้ชาวนาท้องถิ่นมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อให้สามารถนำเข้าที่มีมากเกินไปออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้

ที่มา Riceonline.com

รัสเซีย

สำนักข่าว อาร์ไอเอ โนวอสตี ของรัสเซีย รายงานว่า นายกรัฐมนตรีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซียได้ออกคำสั่งให้ระงับการส่งออกธัญพืชชั่วคราวเนื่องจากประเทศกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดยนายปูตินกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาว่า ได้สั่งให้ระงับการส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกิดสภาพอากาศผิดปกติและภัยแล้ง ทั้งนี้ คำสั่งห้ามส่งออกธัญพืชจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.นี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.ปีนี้

นายปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณจำนวน 3.5 หมื่นล้านรูเบิล หรือประมาณ 1.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่เกษตรกรที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดย 1 หมื่นล้านรูเบิลจะเป็นเงินให้เปล่าแก่เกษตรกรโดยไม่ต้องจ่ายคืน ส่วนที่เหลือเป็นการให้สินเชื่อพิเศษภายใต้สัญญา 3 ปี

เมื่อวันพุธสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลรัสเซียตัดสินใจเลื่อนการแทรกแซงราคาธัญพืชในตลาดจากที่วางแผนก่อนหน้านี้ในวันที่ 4 สิงหาคมออกไปอีก เพื่อรอให้หน่วยงานของแต่ละภูมิภาคยื่นเอกสารขอความช่วยเหลือ

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตรของรัสเซียได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณผลผลิตธัญพืชของประเทศในปีนี้ลงจาก 90 ล้านตัน เหลือเพียง 70 - 75 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปี 2552 ประเทศรัสเซียส่งออกธัญพืช 20 ล้านตัน ขณะที่นักวิเคราะห์การตลาดคาดว่ารัสเซียจะส่งออกธัญพืช 15 ล้านตันในปี 2553 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ในขณะที่รัสเซียกำลังประสบปัญหาไฟป่าและภัยแล้งเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเสียหายกว่า 10 ล้านเฮคตาร์ (ประมาณ 62.5 ล้านไร่) หรือประมาณ 20% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดภายในประเทศ

ด้านนักวิเคราะห์จาก CWA Global Markets คาดการณ์ว่า การที่นายวลาดีมีร์ ปูติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย มีคำสั่งห้ามส่งออกธัญพืชอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งภายในประเทศนั้น ส่งผลให้เกิดกระแสความวิตกกังวลว่าอาจทำให้รัฐบาลยูเครน และคาซัคสถาน ตัดสินใจดำเนินตาม และจะส่งผลให้ราคาธัญพืชในตลาดล่วงหน้าพุ่งขึ้นแตะระดับ 10 เหรียญสหรัฐต่อบุชเชล ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์อาหารทั่วโลกในปี 2551

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จาก CWA Global Markets เชื่อว่า ความเป็นไปได้ที่จะมีประเทศอื่น ๆ ตัดสินใจควบคุมการส่งออกธัญพืช และผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ดังกล่าวคือเกษตรกรของสหรัฐ เนื่องจากสหรัฐมีอุปทานธัญพืชสูงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์จาก Gartman Letter เชื่อว่า การตัดสินใจห้ามส่งออกธัญพืชของรัฐบาลรัสเซียจะทำให้กลุ่มเกษตรกรของสหรัฐได้ประโยชน์จากราคาข้าวสาลีที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

ขณะที่ซูสเซน อัลลิคินา นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตนลีย์ กล่าวว่า ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกอยู่ในระดับที่สูงเกินไป และคาดว่าประเทศอื่น ๆ ที่ผลิตข้าวสาลีอาจพากันจำกัดเพดานการส่งออก โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น แม้สต็อกข้าวสาลีมีอยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม

สัญญาข้าวสาลีที่ตลาด CBOT (Chicago Board of Trade) ทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 23 เดือนเมื่อวันที่ 5 ส.ค. หลังจากปูตินออกคำสั่งห้ามส่งออกธัญพืชชั่วคราว เนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศ นอกจากนี้ ปูตินยังได้ตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ 3.5 หมื่นล้านรูเบิล หรือประมาณ 1.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ให้แก่เกษตรกรที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง โดย 1 หมื่นล้านรูเบิล หรือ 335 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเป็นเงินให้เปล่าแก่เกษตรกรโดยไม่ต้องจ่ายคืน ส่วนที่เหลือเป็นการให้สินเชื่อพิเศษภายใต้สัญญา 3 ปี

ราคาข้าวสาลีปรับตัวขึ้นสองเท่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน เนื่องจากสภาวะคลื่นร้อนในรัสเซียซึ่งเป็นผู้ปลูกข้าวสาลีรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รวมทั้งสภาพอากาศแห้งแล้งในคาซัคสถาน ยูเครน และสหภาพยุโรป และอุทกภัยในแคนาดาที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร โดยสำนักงานอุตุนิมยรัสเซียระบุว่าปัญหาภัยแล้งในรัสเซียกำลังสร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกธัญพืชในฤดูหนาว

Allendale Inc ซึ่งเป็นโบรกเกอร์และบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดเกษตรกรรม คาดการณ์ว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐอาจปรับลดการประมาณการสต็อกข้าวสาลีทั่วประเทศในช่วงปลายปี 2553 - 2554 ลง 12% มาอยู่ที่ระดับ 964 ล้านบุชเชล จากการประมาณการครั้งก่อนที่ 1.093 พันล้านบุชเชล เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกได้เพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวสาลีไปยังประเทศต่างอื่นๆ

สภาธัญพืชระหว่างประเทศเปิดเผยว่า สต็อกข้าวสาลีทั่วโลกอาจหดตัวลง 2.5% เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตธัญพืชในรัสเซีย คาซัคสถาน และสหภาพยุโรป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

FAO

นักวิจัยของสหรัฐ ฟิลิปปินส์ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ติดตามผลกระทบจากอุณหภูมิที่มีต่อการเพาะปลูกข้าว ซึ่งอาศัยการชลประทานระหว่างปี 2537-2542 ในพื้นที่เพาะปลูก 227 แห่ง ในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม พบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงคืออุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละวันที่ปรับตัวสูงขึ้น หรืออุณหภูมิในเวลากลางคืนที่สูงขึ้น

นักวิจัยชี้ว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงกลางวันสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ แต่การที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลากลางคืน ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้สูญเสียผลผลิตในอนาคต ทั้งนี้ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตข้าวในแหล่งเพาะปลูกสำคัญหลายแห่งลดลงไปแล้วราว 10-20%

ที่มา สำนักข่าวไทย